



ฉบับที่ 11/2564

## เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 หดตัวจากไตรมาสก่อน ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสาม ที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับลดลง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของคนไทย เช่นเดียวกับเครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน แม้มีปัจจัยด้านรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวมาช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน จากผลกระทบของค่าขนส่งทางเรือที่ปรับสูงขึ้นมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่องตามปัจจัยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนภาครัฐชะลอตัวเล็กน้อย ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่เห็นสัญญาณชะลอตัวในช่วงปลายไตรมาส

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ 2.72 จากที่ติดลบในไตรมาสก่อน จากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเพิ่มขึ้นจากฐานต่ำในปีก่อน ประกอบกับราคาอาหารสดปรับเพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบางและน่ากังวล สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในมาตรา 33 ที่ยังคงลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

**เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวจากไตรมาสก่อน (ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว) ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสาม ประกอบกับกำลังซื้อครัวเรือนที่ยังคงเปราะบาง อย่างไรก็ตาม มาตรการสนับสนุนกำลังซื้อของภาครัฐและรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวช่วยพยุงกำลังซื้อได้บางส่วน ทั้งนี้ หากพิจารณารายหมวดการใช้จ่าย พบว่าหดตัวจากไตรมาสก่อนในเกือบทุกหมวด ทั้งสินค้าในชีวิตประจำวัน สินค้ากึ่งคงทน หมวดยานยนต์ รวมถึงหมวดบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

**ผลผลิตเกษตร** ขยายตัวชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่กลับมาหดตัวเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งจากฤดูกาลให้ผลผลิตสูง (peak season) มาเร็วกว่าปกติ ทำให้ในช่วงปลายไตรมาสผลผลิตลดลงเร็วกว่าปีก่อน ขณะที่ผลผลิตกุ้งกลับมาขยายตัว ตามการลงลูกกุ้งที่มากขึ้น เช่นเดียวกับผลผลิตยางพาราที่ยังขยายตัวต่อเนื่องตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ด้าน**ราคาสินค้าเกษตร** ปรับสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ในทุกสินค้า โดยเฉพาะราคาปาล์มน้ำมันที่เพิ่มจากสต็อกที่อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้**รายได้เกษตรกร**ขยายตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน

**การท่องเที่ยว** ในประเทศของชาวไทยลดลงจากไตรมาสก่อน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสาม ประกอบกับมาตรการตรวจคัดกรองการเข้าพื้นที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้อัตราการเข้าพักอยู่ในระดับต่ำมาก โดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายไตรมาส และในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ ภูเก็ต ด้าน**จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ** หดตัวสูงต่อเนื่อง จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่

**มูลค่าการส่งออกสินค้า** ขยายตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งจากปัจจัยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิตรายอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลงตามการผลิตอาหารทะเลกระป๋องและถุงมือยางที่กลับมาหดตัว ผลจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่รุนแรงขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสามในพื้นที่ที่รุนแรงขึ้นในช่วงปลายไตรมาส ขณะที่การผลิตน้ำมันปาล์มดิบและไม้ยางและผลิตภัณฑ์ขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ตาม การผลิตยางพาราแปรรูปกลับมาขยายตัวเล็กน้อย ตามความต้องการยางแท่งที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปที่กลับมาขยายตัวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศคู่ค้าคลี่คลาย

**เครื่องจักรลงทุนภาคเอกชน** ปรับดีขึ้น กลับมาขยายตัวจากที่หดตัวในไตรมาสก่อน แต่เห็นสัญญาณชะลอลงในช่วงปลายไตรมาส โดยเครื่องจักร ปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวด ทั้งยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์มูลค่าจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศ ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ รวมถึงมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนสอดคล้องกับภาวะการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ขอรับอนุญาตก่อสร้างหดตัวมากขึ้น สอดคล้องกับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอลงจากไตรมาสก่อน ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งชะลอการลงทุนโครงการใหม่ เนื่องจากกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสาม ที่อาจกระทบต่อกำลังซื้อของลูกค้าในระยะต่อไป

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามรายจ่ายประจำที่กลับมาขยายตัว จากการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ออกนอกระบบ ด้านรายจ่ายลงทุนขยายตัวในเกณฑ์ดี แม้ชะลอเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามการเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นสำคัญ

**เสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ 2.72 จากที่ติดลบในไตรมาสก่อน จากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเพิ่มขึ้นจากฐานต่ำในปีก่อน ประกอบกับราคาอาหารสดปรับเพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงาน ยังคงเปราะบางและน่ากังวล สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในมาตรา 33 ที่ยังคงลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

ภาคการเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เงินฝากคงค้างขยายตัวชะลอลงจากทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อย่างไรก็ตาม ปริมาณเงินฝากยังคงอยู่ในระดับสูงตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝาก ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน โดยสินเชื่อธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคชะลอตัว ส่วนหนึ่งจากความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของทั้งผู้กู้และผู้ปล่อยกู้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

5 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4886

E-mail: RegionalEconSouth1@bot.or.th